

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16 พฤศจิกายน 2547

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัด อุบลราชธานี

วันนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ
- เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
- เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2546/2547 และการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2547/2548
- เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- เรื่อง การปรับปรุงระบบกำกับ ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เรื่อง ยุทธศาสตร์แห่งชาติ รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทย "แข็งแรง"
- เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรและโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร

- เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
- เรื่อง ผลการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่มีลักษณะเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2547
- เรื่อง สรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง
- เรื่อง การเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เขต 14
- เรื่อง การประชุมรัฐมนตรี Ayeyawady - Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy(ACMECS) อย่างไม่เป็นทางการ
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.... .ศ.
- เรื่อง รายงานการตั้งต๋นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ครั้งที่ 11
- เรื่อง ความตกลงทางการเงินสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประชาคมยุโรปภายใต้กรอบ Small Projects Facility
- เรื่อง สรุปผลการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของรัฐบาล เหลียวหลังแลหน้า จาก"รากหญ้า สรากแก้ว"
- เรื่อง ขออนุมัติขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ
- เรื่อง การเปิดเขตการค้าเสรีด้านการค้าสินค้านระหว่างอาเซียน จีน -
- เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ .ศ.2535

กรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

กรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

ข้าราชการดับ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการสถิติแห่งชาติแทน
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

1. เรื่อง การจัดตั้งองค์กรฝ่ายบริหารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตภาครัฐ พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และให้
แจ้งผลการหารือของกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการแก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 กรณีให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มีอำนาจดำเนินคดีบุคคลอื่น ๆ ที่ได้กระทำความผิดร่วมกับกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะตัวการ
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ว่าน่าจะขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบ

ร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ พ.ใหม่ศ.
ส่วนราชการ ในฝ่ายบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยตรง และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมทั้งกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดำเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับส่วนราชการ .ช.ป.กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการ ปศ.พ (.. ฉบับที่)
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาครัฐอื่น ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสามารถถ่ายโอนเครื่องที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเป็นผู้ถูกกล่าวหาไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกันได้

2. เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง การปรับปรุงระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน พร้อมด้วยร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ การจัดทำหลักฐานแผนที่ การจำลองและการเขียนรูปแผนที่ การลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่ ตลอดจนการจัดเก็บหลักฐานแผนที่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ เรียกว่า ".ครอ" ประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองอธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนมาตรฐานในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการดำเนินการด้านการออกเอกสารสิทธิ เรียกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเอกสาร หลักฐานหรือมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครอและวินิจฉัย . ปัญหาข้อหาหรือทางปฏิบัติในการดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ

การออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ ให้กระทำได้ในบริเวณที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินแล้ว เว้นแต่ ครอเห็นสมควร และให้การออกเอกสารสิทธิมี . การรังวัดที่ดินตามหลักวิชาการแผนที่

ให้ส่วนราชการผู้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐจัดทำรายการรังวัดและต้นร่างแผนที่ และในกรณีที่ดินรังวัดอยู่คาบเกี่ยวระวางแผนที่ ให้ขีดเส้นขอบระวางแผนที่และเขียนชื่อระวางแผนที่กำกับด้วย

ให้ส่วนราชการผู้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐจัดทำและส่งรูปแผนที่แปลงรวมทั้งหมดที่ได้ออกเอกสารสิทธิ โดยแสดงค่าพิกัดตามที่กำหนดพร้อมทั้งส่งข้อมูลดิจิทัลให้แก่กรมที่ดินเพื่อลงระวางแผนที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รังวัดเสร็จ

ให้กรมที่ดินดำเนินการลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่ตามระเบียบและวิธีการที่กรมที่ดินกำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณการดำเนินการในส่วน of สำนักนายกรัฐมนตรี

ให้ส่วนราชการผู้ออกเอกสารสิทธิเป็นผู้จัดเก็บเอกสารและหลักฐานแผนที่ ส่วนหลักฐานที่ส่งลงระวางแผนที่ให้กรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บ

ให้ส่วนราชการผู้ออกเอกสารสิทธิดำเนินการปรับแก้เอกสารสิทธิในที่ดินที่ได้ออกก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้มีมาตรฐานการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

3. เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2546/2547 และการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2547/2548

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2546/2547 และการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2547/2548 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และมีมติดังนี้

เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2546/2547 เป็นรายเขต 8 เขต โดยเฉลี่ย) ราคาทั่วประเทศอยู่ที่ 503.94 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี. ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (.เอส

เห็นชอบมาตรการในการให้ความช่วยเหลือชาวไร้อ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2546/2547 โดยเห็นควรจัดหาเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นสุดท้าย สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2546/2547 ให้กับชาวไร้อ้อยในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ตันอ้อยละ 23.06 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวไร้อ้อยได้รับราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศในราคา 580 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี .ส.ก.และให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจาก ธ .เอส.ซี. มาสนับสนุนเพิ่มเติมอีกในวงเงิน 1,490 ล้านบาท โดยให้ชำระเงินกู้ดังกล่าวคืนพร้อมกับภาระหนี้เดิมภายในปี พ .ศ.2555

เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2547/2548 เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ที่ 620 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซีและกำหนดผลตอบแทนการผลิต .เอส.ซี. และจำหน่ายน้ำตาลทรายเป็นรายเขต 9 เขต โดยอิงกับการกำหนดราคาอ้อยที่ ซีเฉลี่ย ของแต่ละเขตและยึดหลักการตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ .เอส.ซี. ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด

ยกเว้นเงินเรียกเก็บจากราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2547/2548 และขอเลื่อนการชำระหนี้เฉพาะในส่วนของเงินต้นที่ชาวไร้อ้อยจะต้องชำระให้แก่ ธ ในฤดู .ส.ก. การผลิตปี 2547/2548 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2548

ออกไปก่อน และเห็นสมควรให้ใช้เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสำรองจ่าย
ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ ในวันที่ .ส.ก.1 มิถุนายน 2548

4. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านเศรษฐกิจและสังคม

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน
/ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 แผนงาน
คือ

แผนงานโครงการตามย/ุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ (แผน)
(ยุทธศาสตร์

แผนงาน(แผนชุมชน) โครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนฯ/

แผนงานตามความต้องการของประชาชน (แผนประชาชน)

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเศรษฐกิจใหม่
และยกฐานะเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งและยั่งยืน มีดังนี้

แผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ (แผน ยุทธศาสตร์)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิด)1.1) ฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเลี้ยง
ปลาสลิด โดยอบรมเกษตรกร 107 ราย)1.2) เพิ่มประสิทธิภาพฐานเศรษฐกิจโค
เนื้อเดิม โดยอบรมเกษตรกร 224 ราย)1.3) ปลาสลิดตามความต้องการของ
ประชาชน)6 โครงการย่อย) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ (1.4)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการและสนับสนุน

โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน
45 ล้านบาท)100%) เบิกจ่ายแล้ว 88,000 บาท คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 769 ราย จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับสภาพพื้นที่นาร้างให้เหมาะสม
กับการปลูกปาล์ม และฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่การเกษตรประจำศูนย์ฝึก
ทักษะเฉพาะทาง 463 ราย

โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตนิคมสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 253.726 ล้านบาท)99.99%) เบิกจ่ายแล้ว 362,179 บาท มีสมาชิกเข้า
ร่วมโครงการ 2,087 ครอบครัวเกินเป้าหมาย และอบรมเกษตรกร 1,541 ราย

งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 126.648 ล้านบาท (99.72%) เบิกจ่ายแล้ว 86.50 ล้านบาท และดำเนินงานไปแล้ว 76%

โครงการสร้างโรงคัดแยกผลไม้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 29.30 ล้านบาท (97.67%) เบิกจ่ายแล้ว 10.57 ล้านบาท อบรมเกษตรกร 11,112 ราย จัดตั้งศูนย์คัดแยกฯ 20 ศูนย์ และจัดงานวันผลไม้ทั้ง 3 จังหวัด

โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 36.00 ล้านบาท (100%) อยู่ระหว่างการดำเนินการ งวดที่ 1 : หล่อแท่งคอนกรีต จำนวน 1,180 แท่ง

แผนการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผนชุมชน)

โครงการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20.827 ล้านบาท (99.99%) เบิกจ่าย 20.10 ล้านบาท และอบรมเกษตรกร 3,577 ราย 265 โรงเรียน อุดหนุนปัจจัย 112 โรงเรียน/3,350 ราย

โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 141.299 ล้านบาท (82.90%) เบิกจ่าย 34.30 ล้านบาท และอบรมเกษตรกร 2,223 ราย 159 กลุ่ม สร้างฟาร์ม 49 ฟาร์ม

โครงการพัฒนาอาชีพด้านพืช ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 20.36 ล้านบาท (100%) และสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 254 แห่ง

โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ สร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง 29 โรง 15 กลุ่ม ปลูกผักไร้ดิน 4 กลุ่ม

โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อพัฒนาอาชีพ

โครงการพัฒนาอาชีพด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 22.758 ล้านบาท (98.05%) เบิกจ่าย 5.84 ล้านบาท และอบรมครู นักเรียน และเกษตรกรในการเลี้ยงปลาตู้บ่อพลาสติกโรงเรียนปอเนาะ 336 โรงเรียนรวม 6,900 ราย ขณะนี้ทยอยจับปลาได้ 1,098 กิโลกรัม

โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 87.213 ล้านบาท (99.99%) เบิกจ่าย 706,439 บาท อบรมเกษตรกร 99 กลุ่ม/2,097 ราย แจกปัจจัยการผลิต 22 กลุ่ม/312 ราย การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอีก 77 กลุ่ม/1,785 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ

แผนงานตามความต้องการของประชาชน (แผนประชาชน)

1) โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ/เพาะเห็ด 2) โครงการฟื้นฟูกลุ่ม/องค์กรการเกษตร
3) โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล 4) โครงการ
ปรับปรุงโรงงานผลิตยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถดำเนินการใหม่ 5) โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลไม้ 6) โครงการขยายพันธุ์พืชชาเจ้าเขมเป็นพืชเศรษฐกิจ
ชาสมุนไพร 7) โครงการเลี้ยงผึ้งเศรษฐกิจชุมชน 8) โครงการเลี้ยงปลา 9) โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการประมงขนาดเล็ก 10) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด
(ปลากือเลาะ) 11) โครงการนาร่องเพื่อพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาชาวประมงขนาดเล็ก
ขาดแคลนเรือประมง 12) โครงการฟื้นฟู และปรับปรุงโรงงานผลิตยางแผ่น 13)
โครงการฟื้นฟู สนับสนุนและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โรงงานผลิตยางแผ่นของกลุ่ม
เกษตรกร 14) โครงการศึกษาการจัด ตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา

5. เรื่อง การปรับปรุงระบบกำกับ ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงระบบกำกับ ดูแล และส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษา
ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ กระทรวงศึกษาธิการได้
พิจารณาปรับปรุงระบบกำกับ ดูแล และส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้จดทะเบียนไปแล้ว
โดยได้หารือร่วมกับกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโต๊ะ
ครูสถาบันศึกษาปอเนาะ มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

ให้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการ กำกับ ติดตามการพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เพื่อประสานการดำเนินการให้เกิด
ความเป็นเอกภาพ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แทนกระทรวง
ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรหลักทั้ง 5 องค์กร ศูนย์ดังกล่าวจะเน้นการ
ประสานและติดตามการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง การ
ประสานสัมพันธ์กับจังหวัดและหน่วยงานกลางในพื้นที่ การติดตามดูแลประเด็น
ปัญหาเร่งด่วน เช่น เรื่องโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษา
ปอเนาะ การส่งเสริมภาษาไทย อิสลามศึกษา และงานสังคมจิตวิทยา โดยที่
หน่วยปฏิบัติจะยังคงรับผิดชอบการบริหารงานประจำตามปกติต่อไป

ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้รู้ในพื้นที่เพื่อร่วมพิจารณาเสนอความเห็นและ
ดำเนินการใน 3 ด้านที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน คือ โครงสร้างและการสนับสนุน
สถาบันศึกษาปอเนาะ โดยเฉพาะการขอรับงบประมาณสนับสนุนตามกรอบของ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การปรับหลักสูตรอิสลามศึกษาและการจัดทำหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ การอบรมครูสอนศาสนาอิสลาม ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเท่าเทียมกับสถานศึกษาของรัฐทั้งปริมาณและคุณภาพ

ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนอำนวยการ (ส่วนขา) ที่จะป็นเครื่องมือของ ผู้บริหารในการประสานและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหา และติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่12 และทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัด มีภารกิจที่สำคัญคือ การรายงานข่าวจากพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะมีการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถประชุมหารือกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ด้วยระบบประชุมทางไกล โดยจะมีการจัดตั้ง Video Conference ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับพื้นที่

ให้จัดให้มีศึกษานิเทศก์ที่มีศักยภาพ มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารและการติดตามดูแลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ให้มีการทบทวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2548 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วโดยเพิ่มโครงการกิจกรรมการจัดทัศนศึกษาให้/ครูและนักเรียน การเร่งรัดพัฒนา การเรียนการสอนภาษาไทย การจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อไป

6. เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ตามที่ประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้ระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่ายเพื่อชะลอ บำบัด ระวัง ช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนั้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการ/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หน่วยทักษะพัฒนา ค่ายจฬ้าภรณ์ กองทัพภาคที่ 4 เป็นต้น ดังนี้

1. การดำเนินงานภายใต้ปกติ

1.1 การพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2547 ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 7,596 คน จากเป้าหมายรวม 6,020 คน คิดเป็นร้อยละ 126.18 โดยใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 27.296 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา 2,137 คน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 3,206 คน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 2,253 คน

สาขาอาชีพที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นการปักจักร ช่างปักผ้าคลุมผม การออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การประกอบอาหารว่างตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างเครื่องเรือน การทำหมวกกะปิเยาะ เป็นต้น

1.2 การมีงานทำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ว่าจ้างบริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2547 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ กำหนดการประเมินผลแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2547

อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท้าทาย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึก ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2547 พบว่าราษฎรที่ผ่านการฝึกการประกอบอาชีพอิสระมีงานทำเฉลี่ยร้อยละ 49.58 และมีรายได้เฉลี่ย 4,312.67 บาท

1.3 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการซ่อมบำรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของราษฎร ประสานความร่วมมือและบูรณาการพันธกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น จังหวัด กอมนจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ให้กับราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการตรวจ เช็ค ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2. การดำเนินงานภายใต้สนับสนุนของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ดำเนินการฝึกอบรมความรู้การใช้ภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส 17 คน เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขยายตลาดในต่างประเทศ

3. การดำเนินงานภายใต้บังคับของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2548 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับอนุมัติงบกลางของรัฐบาลให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 โครงการ สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาฝีมือในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ชุมชน เป้าหมายรวม 4,400 คน งบประมาณ 33.968 ล้านบาท (ส่วนอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิม และโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มวัยแรงงาน จะต้องนำเสนอโครงการ/ทบทวนโครงการเสนอให้กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ชุดใหม่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน) มีแผนการดำเนินงานโดยสรุป คือ

3.1 ปัตตานี จะดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ เช่น ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างปักหมวกกะปิเยาะ ช่างปักจักร-การถนอมอาหาร เป็นต้น ในพื้นที่อำเภอ/ชนบท การแปรรูปอาหาร-อาหาร (ฮีญาป) ต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ปอเนาะ และชุมชน รวม 1,540 คน โดยเริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2547 ขณะนี้ได้ประสานหากกลุ่มเป้าหมายแล้ว และเดือนตุลาคม พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ชาวมุสลิมถือศีลอด

3.2 ยะลา จะดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ถนน ตำบลบด ตำบลวังศรียา ตำบลสเดงนอก และตำบลบงโงยซีแน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามรวม 1,400 คน โดยเริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2547 ขณะนี้ได้ประสานหากกลุ่มเป้าหมายแล้ว

3.3 นราธิวาส จะดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์การเขียน โสมเพจ เป็นต้น ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ให้แก่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ปอเนาะ และชุมชน รวม 1,460 คน โดยเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2547 ขณะนี้ได้ประสานหากกลุ่มเป้าหมายแล้ว

4. ออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสอบถามปัญหา สอบถามความต้องการฝึกอาชีพ และความต้องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมที่จะสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ

5. สำหรับสถาบันฝีมือแรงงานภาค 11 จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี ตำบลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จัดให้มีการอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร จำนวน 100 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตใน เหตุการณ์ไม่สงบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 จำนวน 17 คน

7. เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้หารือเรื่องนี้ร่วมกับ นายรุ่ง แก้วแดง (ผู้ช่วยรัฐมนตรี) ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ - สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 แล้วที่ประชุมเห็นพ้องให้ใช้แนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้

โดยที่กรมบัญชีกลางได้เบิกเงินคงคลังไปตั้งไว้ที่ กอจังหวัดปัตตานีแล้ว .จชต.สสส. จำนวน 200 ล้านบาท เดิมให้ใช้เพื่อ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาความมั่นคง แต่ได้แจ้งแล้วว่าให้ใช้จ่ายทดรองเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเบิกจ่ายช้าหรือส่วนราชการต้นสังกัดไม่ยอมเบิกจ่ายให้ด้วย

ขณะเดียวกันให้สำนักงานงบประมาณเรียกเงินเหลือจ่ายจากที่เคยจัดสรรให้ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนดกลับคืนจากทุกส่วนราชการ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 800 - 1,000 ล้านบาท แล้วจัดตรงไปที่ กอเป็นเงินทดรอง .จชต.สสส. นอกเหนือจากเง) ค่าตอบแทนพิเศษอีกยอดหนึ่ง 200 ล้านบาท(

ให้ทุกส่วนราชการเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษจาก กอ ซึ่งมีอยู่สองยอด .จชต.สสส.)200 + 800 - 1,000 ล้านบาทแทนที่จะเบิกจากต้นสังกัด (

ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำนักงานจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายแทนต้นสังกัด

เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ กอต้องมาทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินจึงให้สำนัก .จชต.สสส. งบประมาณและกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการระดับ 8 - 9 ลงไปร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณและดูแลการเบิกจ่ายเงินเพื่อรายการนี้เป็นการถาวรที่ กอขณะที่ กรมบัญชีกลางมอบหมาย นายจรัญ ประภัสสรกุล .จชต.สสส. ข้าราชการระดับ 9 ตำแหน่งคลังเขต 9 สุราษฎร์ธานี และสำนักงานงบประมาณ มอบหมาย นายประยุทธ บัวชื่น และนายเอี่ยมบุญ ไกรฤกษ์ ข้าราชการระดับ 8 ให้ไปทำหน้าที่ช่วยราชการ กอแล้ว ส่วนการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ให้ .จชต.สสส. อนาคตให้เป็นอำนาจของเจ้าสังกัดพิจารณาเอง

ให้มีคณะทำงานส่วนกลางคอยติดตามและตรวจสอบดูแลการแก้ปัญหาทุกประเภทในเรื่องนี้ ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี นาย) ผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทน (รุ่ง แก้วแดง
สำนักงานGFMS (นายนิพนธ์ พุกกะณะสุดและรองเลขาธิการ (การนายกรััฐมนตรี
เป็นเลขานุการ (นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ)

เมื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเช่นนี้แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบดูแลและเร่งรัด
อย่าให้มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ หากปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนอีกและตรวจสอบ
พบว่าเป็นความบกพร่องของส่วนราชการใด ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น มีความผิดทางวินัยตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2535 และให้คณะทำงานตาม)6) หรือผู้บังคับบัญชา
เสนอลงโทษหรือเสนอนายกรััฐมนตรีให้มีคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนัก
นายกรััฐมนตรีเป็นการชั่วคราว

8. เรื่อง ยุทธศาสตร์แห่งชาติ "รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง"

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติ
"รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง" ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอแล้วมีมติดังนี้

อนุมัติในหลักการ กรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติ
และกำหนดให้ "รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง"
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อทุกหน่วยงานจะได้ร่วมมือ
เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป

อนุมัติหลักการให้ตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง เพื่อทำ
หน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินี้ โดยให้มีศูนย์อำนวยการบริหาร
ยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงเป็นหน่วยงานรองรับการทำงานของคณะกรรมการ
บริการ ยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงดังกล่าว

**กรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติ "รวมพลังสร้าง
สุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง"**

1. แนวคิดและความเป็นมา

1.1 การมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ในความหมายขององค์การอนามัยโลก
ครอบคลุมถึงความแข็งแรงของสุขภาพในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย
)Physical Health) จิตใจ)Mental Health)สังคม)Social Health) และปัญญา/
) จิตวิญญาณSpiritual Health) ซึ่งถ้าหากคนไทยมีความแข็งแรงทางสุขภาพ

ครอบคลุมความหมายทั้ง 4 มิติดังนี้ ย่อมจะสามารถเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีความ
แข็งแกร่งอย่างแน่นอน

1.2 องค์การอนามัยโลก กำหนดแนวทางสร้างความแข็งแกร่งทางสุขภาพตามกฎหมาย
บัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ไว้ 5 ด้าน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้
ผลักดันนโยบายและการดำเนินงานต่าง ๆ ตาม Ottawa Charter จนประสบ
ผลสำเร็จและมีความคืบหน้าไปมาก กล่าวคือ

ก) **ด้านนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ .Healthy Public Policy)** ได้
มีการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาชน
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ จนประสบความสำเร็จในการ
ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น การรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ การรณรงค์ลดการ
บริโภคสุรา การตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ การออกกฎหมายเก็บภาษีเหล้าและบุหรี่เพิ่ม เพื่อตั้งเป็นกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ การรณรงค์ลดการสูญเสียชีวิตและ (.สสส)
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุบนท้องถนน การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชา
สุขภาพและจัดทำร่าง พรบสุขภาพแห่งชาติ .

ข) **ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ .Healthy
Environment)** ได้มีการดำเนินงาน) "เมืองน่าอยู่"Healthy City) ที่ยึด
หลักการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนและทุกภาค
ส่วนในชุมชนเพื่อนำไปสู่สำนึกความเป็นเจ้าของ)Sense of belonging)
สำนึกต่อส่วนรวม)Social conscience) และความร่วมมือ)Participation)
อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ซึ่ง
ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี

ค) **ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน .Community
Strengthening)**

ได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐานกว่า 2
ทศวรรษที่ผ่านมา จนบรรลุเป้าหมายเมื่อปี 2542 และขยายต่อเป็น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่บูรณาการการทำงานระหว่าง
กระทรวงหลักอย่างน้อย 6 กระทรวงได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง สาธารณสุข
ตลอดจนมีการสร้างระบบอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิกทั่วประเทศ กว่า 8 แสนคน

ได้มีการขยายตัวของพัฒนาการที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามปรัชญาของ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่มีหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีระบบภูมิคุ้มกันตนเอง การใช้ความรู้และการมีคุณธรรม จริยธรรม

ง) ด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะส่วนบุคคล .Personal Skill Development)

ได้มีการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของคนในชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ได้มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่องการนวดแผนไทย และมีการตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อยกระดับความสำคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้านนี้

จ) ด้านการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข .Health Service System Reorientation)

ได้มีการผลักดันการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างหลักประกันให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างถ้วนหน้า และมี พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ .ศ.พ2545 รองรับการทำงานให้ยั่งยืน

ผลที่ตามมาจากการประกาศนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็คือ นโยบายซึ่งเน้น "การซ่อมสุขภาพ" นำ "การสร้างสุขภาพ" .ศ.โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายในปี พ2545 เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรวมพลังสร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค์ 5 อ ได้แก่ ออก . กำลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอโรคยา หรือการลดโรคสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมระดับชาติในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจการสร้างสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรวมพลคนเสื้อเหลือง ที่ประชาชนคนไทยได้รวมออกกำลังกายพร้อมกันกว่า 8 ล้านคน และการรณรงค์อาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่มีการดำเนินงานอย่างจริงจังในปี 2547 ซึ่งรัฐบาลประกาศ ให้เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย เป็นต้น

1.3 การผลักดันนโยบายสร้างสุขภาพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 (6th Global Conference on Health Promotion 2005) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2548 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมดำเนินนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ซึ่งขยายการรณรงค์สร้างสุขภาพตามกรอบ 5 อที่ดำเนินการมาแล้วให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ และสั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อผลักดันกระแสการสร้างสุขภาพของสังคมไทยให้เข้มข้นขึ้น อันจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไป

1.4 การสร้างสุขภาพ ล่าฝั้งกระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียว คงไม่สามารถผลักดันนโยบายการสร้างสุขภาพคนไทยในมิติต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเพียงพอสุขภาพเป็นเรื่องของคนไทย 63 ล้านคน ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เกิด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึง "เมืองไทยแข็งแรง" เทคโนโลยีต่าง ๆ จำเป็นต้องประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมผลักดันให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อรัฐบาลจะได้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติมารับผิดชอบประสานการทำงาน ตลอดจนบูรณาการแผนงาน และทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพให้เป็นเอกภาพภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เดียวกัน

1.5 รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ผลักดันนโยบายสำคัญในระดับที่เป็นวาระแห่งชาติ อันมีผลต่อสร้างความแข็งแรงทางสุขภาพของคนไทย นั่นก็คือ การขจัดความไม่รู้ ความจน และปัญหาความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยได้ดำเนินการ อาทิ เช่น นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบายการประกาศสงครามกับยาเสพติด การประกาศสงครามกับความยากจน การปฏิรูปการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนโยบายเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการช่วย ของคนไทย ซึ่งถ้าหากได้ผลักดัน "แก้ความทุกข์") "เมืองไทยแข็งแรง" ให้นโยบาย Healthy Thailand) เป็นนโยบายสำคัญระดับวาระแห่งชาติอีกเรื่องหนึ่ง ก็จะทำให้การพัฒนาประเทศไทยเกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งมิติ ช" และ "ร่วมกันแก้ทุกข์" วยกันสร้างสุขเป็นตัวอย่าง "การส่งเสริม" ความสำเร็จของนโยบายที่สมบูรณ์สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมสุขภาพ ครั้งที่ 6" ในปี 2548 อันจะมีผลต่อการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมนโยบาย จะเป็นวิสัยทัศน์ที่ "เมืองไทยแข็งแรง" เป็นรูปธรรมของสุขภาพคนไทยในทุกมิติ คนไทย 63 ล้านคน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี เพื่อให้คนไทยเป็นคนแข็งแรง สังคมแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง นำไปสู่ "เมืองไทยแข็งแรง"

2. วิสัยทัศน์ "เมืองไทยแข็งแรง" (Healthy Thailand) คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา/จิตวิญญาณ มีสัมมาอาชีพ มีรายได้ ทำงานด้วยความสุข

สามารถดำรงชีพบนพื้นฐานของความพอดีพอประมาณอย่างมีเหตุมีผล ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว

3. วัตถุประสงค์ เพื่อระดมศักยภาพของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีกลไกรับผิดชอบ ติดตาม และผลักดันการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "เมืองไทยแข็งแรง" (Healthy Thailand)

4. คำประกาศนโยบายและเป้าหมาย "เมืองไทยแข็งแรง" (Healthy Thailand)

4.1 ด้านความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางกาย (Physical Health)

คนไทยที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงานและสถานประกอบการ

คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จากแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยพืชปนเปื้อน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทุกแห่งได้มาตรฐาน สุขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่งผ่านเกณฑ์ (Good Manufacturing Practice) GMP

คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก และโรคเบาหวาน

คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

คนไทยมีอัตราการบาดเจ็บและตายด้วยอุบัติเหตุลดน้อยลง

คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

4.2 ด้านความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางจิตใจ (Mental Health)

คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว

คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการป่วยด้วยโรคทางจิต ประสาท ลดน้อยลง

คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) เพิ่มมากขึ้นในระดับที่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล

4.3 ด้านความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางสังคม (Social Health) และเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความรุนแรง ที่ก่อให้เกิดการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและ จิตใจ การประทุษร้ายทางเพศและการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะทางสุขภาพ (Health Skill) และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill)

คนไทยมีสัมมาอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

คนไทยมีที่อยู่อาศัยที่ถูกลงลักษณะ มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ และดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

4.4 ด้านความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางปัญญา) จิตวิญญาณ/Spiritual Health)

คนไทยลด ละ เลิกอบายมุขและสิ่งเสพติด

คนไทยมีความรู้ รัก สามัคคี มีความอาทรเกื้อกูลกัน

คนไทยมีสติและปัญญาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงต่างๆ ด้วยเหตุผลและด้วยสันติวิธี

คนไทยยึดมั่นในหลักศาสนาธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน คือ

ระยะที่ 1 (สิงหาคม 2547-สิงหาคม 2548) เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2548-พ.ศ.2552) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลานโยบายต่อสู้เอาชนะความยากจนของรัฐบาล

ระยะที่ 3 (พ .ศ.2552-พ .ศ.2558) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ)Millennium Development Goals:MDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ

6. ยุทธศาสตร์ "รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง"

6.1 ใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สุวิถีชุมชน โดย
ดึงเอาพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนใน
พื้นที่ทุกระดับจากชุมชนสู่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ดำเนินการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และทำงานอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อ
พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาตลอดจนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ คนไทยแข็งแรง "
"เมืองไทยแข็งแรง

6.2 เน้นการทำงานที่สถานที่ตั้ง)Setting) และกลุ่มวัย โดเนเฉพาะอย่างยิ่งการดึง
พลังศักยภาพของเยาวชน พลังสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำศาสนา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ชุมชนต่างวัฒนธรรม ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าของ
สถานประกอบการร่วมกันสร้าง) "เมืองไทยแข็งแรง"Healthy Thailand)

6.3 ใช้กลยุทธ์ 7 ประการในการดำเนินงานคือ 1. กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม
)Participation Strategy)2. กลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะ)Communication
Strategy) 3. กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและการมีสำนึก
สาธารณะ)Strengthening and Creating Public Mind Strategy) 4. กลยุทธ์
การจัดบริการ)Service Strategy) 5. กลยุทธ์การใช้มาตรการทางสังคม)Social
Measure Strategy) 6. กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้)Knowledge
and Learning Strategy) 7. กลยุทธ์การบริหารจัดการมุ่งผลสำเร็จ)Result
Based Management Strategy)

7. กลไกการจัดการ เพื่อให้มีกลไกรับผิดชอบการจัดทำแผนแม่บทตลอดจนการ
ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แห่งชาติดังกล่าว จึงเสนอ
ให้

7.1 มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศให้นโยบาย) "เมืองไทยแข็งแรง"Healthy
Thailand) เป็นวาระแห่งชาติ

7.2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องเป็นรอง
ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงและหัวหน้าหน่วยงานองค์กร/
ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติและให้มีการจัดตั้งศูนย์

อำนาจการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง เพื่อเป็นโครงสร้างรองรับการทำงานของคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงดังกล่าว

- 7.3 ให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณการ (.สสส) ดำเนินงานของศูนย์อำนาจการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง และรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณที่จำเป็นอย่างเพียงพอแก่กระทรวงต่างๆ สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ เมืองไทย") "แข็งแรงHealthy Thailand)

9. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต การเกษตรและโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต การเกษตรและโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติหลักการเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรใน โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการแผน (.คปร) (.ผกก) ฟื้นฟูการเกษตร

อนุมัติงบประมาณเพื่อชดเชยให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .๕) ในการดำเนินการตามมาตรการดี (.ส.กงกล่าว ภายในวงเงินจำนวน 2,896.64 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

1. แหล่งเงินที่ใช้ในการให้สินเชื่อทั้ง 2 โครงการ ดังกล่าว เมื่อเริ่มต้นโครงการ 17,322 ล้านบาท เป็นเงินส่วนที่ ๕.ก.ส. จัดหา 8,212 ล้านบาท เงินส่วนของรัฐ ทั้งเงิน งบประมาณประจำปีและเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 9,110 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีต้นเงินกู้คงเหลือ 8,120 ล้านบาท เป็นเงินส่วนที่ ๕. ก.ส. จัดหา 2,084 ล้านบาท และเงินส่วนของรัฐ 6,036 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงานของโครงการ คปร. มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5.50 แสนราย สามารถลดพื้นที่ปลูกพืชรวม 4.09 ล้านไร่ (ร้อยละ 91 จากเป้าหมาย) ส่วนผลการดำเนินงานของโครงการ ผกก. ดำเนินงานระหว่างปี 2535-2539 เกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 2.55 แสนราย สนับสนุนสินเชื่อทั้ง 2.55 แสนราย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านปศุสัตว์ ปรับปรุงการผลิตข้าว การประมง และไร่นาสวนผสม ฯลฯ

3. ผลการดำเนินงานสินเชื่อ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 คปร. จ่ายสินเชื่อตั้งแต่ปี 2537-2540 แล้ว ทั้งสิ้น 9,922 ล้านบาท เกษตรกร 143,858 ราย เกษตรกรชำระต้นเงินกู้แล้ว 4,205 ล้านบาท จ่ายสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535-2539 ทั้งสิ้น 7,444 ล้านบาท เกษตรกร 255,745 ราย ชำระเงินกู้แล้ว 5,041 ล้านบาท สรุปทั้ง 2 โครงการมีการจ่ายเงินกู้จนถึงปัจจุบัน 17,366 ล้านบาท เกษตรกร 399,603 ราย ชำระเงินกู้แล้ว 9,246 ล้านบาท เกษตรกร 218,607 ราย ต้นเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 จำนวน 8,120 ล้านบาท เกษตรกร 180,996 ราย

4. การบริหารสินเชื่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายค่าบริหารสินเชื่อให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 4 ของต้นเงินกู้คงเป็นหนี้คงเหลือของเกษตรกร และในช่วงของเงินที่ ธ.ก.ส. จัดหามาให้เกษตรกรกู้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายค่าชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย โดยอัตราค่าชดเชยขึ้นกับแหล่งเงินที่ ธ.ก.ส. จัดหา ระหว่างร้อยละ 4.53 ถึงร้อยละ 8.61 ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2537-2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายค่าบริหารสินเชื่อและค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แล้ว 4,579 ล้านบาท จำแนกเป็นค่าบริหารฯ 2,938 ล้านบาท และค่าชดเชยฯ 1,641 ล้านบาท

5. หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือมีดังนี้

5.1 หลักการ

(1) คณะกรรมการ คปร เมื่อวันที่ .21 สิงหาคม 2543 มีมติกำหนดให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังคงเป็นหนี้ตามโครงการ คปร .และโครงการ ผกก . ออกเป็นกลุ่มตามสภาพการทำกิจกรรมและความสามารถในการชำระหนี้ และเมื่อวันที่9 เมษายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหานี้โครงการ คปรเพื่อกำหนดแนวทาง .และ โครงการ ผกก .ในการแก้ไขปัญหานี้สินตามกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรตามโครงการ ส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (.กบส)

(2) คณะกรรมการ คปร ในการประชุมเมื่อวันที่ .3 พฤศจิกายน 2547 ได้มีมติอนุมัติหลักการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการ คปร .และโครงการ ผกก . โดยการแขวนดอกเบี้ยของเกษตรกรที่ยังคงเป็นหนี้ ณ วันที่30 กันยายน 2547 และให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการขยายระยะเวลาการชำระต้นเงินกู้ออกไปไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยงดคิดดอกเบี้ย หากเกษตรกรไม่สามารถชำระต้นเงินกู้ตามกำหนด เกษตรกรดังกล่าวจะต้องรับภาระดอกเบี้ย ที่แขวนไว้ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากวันแขวนดอกเบี้ยไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

5.2 วิธีการช่วยเหลือให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ

6. รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณขาดชดเชยแก่ ธ.ก.ส. ตามที่เสนอเป็นเงินประมาณปีละ 362.08 ล้านบาท จำนวน 8 ปี รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,896.64 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกษตรกรตามโครงการได้รับประโยชน์ 180,996 ราย

10. เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

สถานการณ์ผู้มีอิทธิพล

1. ผลการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามบัญชีของกระทรวงมหาดไทย

1.1 ผู้มีอิทธิพลตามบัญชีรายชื่อของกระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 3,181 คน มีผลความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำนวน 2,673 คน คิดเป็นร้อยละ 84.03 จำแนกเป็น **1) กรณีผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลทั่วไป** จำนวน 1,301 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 1,371 คน ที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอิทธิพลและได้มีการจับกุมดำเนินคดีอาญา 1,152 คน ดำเนินการทางวินัย 2 คน จำหน่ายคดีเนื่องจากพ้นวิสัยในการดำเนินการ 43 คน รวมความก้าวหน้า 1,197 คน คิดเป็นร้อยละ 87.31 **2) กรณีผู้มีแนวโน้มจะกระทำความผิด** เป็นบุคคลทั่วไป 1,651 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 159 คน รวมทั้งสิ้น 1,810 คน ได้เลิกพฤติการณ์ 1,453 คน พ้นวิสัยในการดำเนินการ 23 คน รวมความก้าวหน้า 1,476 คน คิดเป็นร้อยละ 81.55

1.2 ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน 166 คน มีผลความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 78.31 คน จำแนกเป็น **1) กรณีผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลทั่วไป** จำนวน 98 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน ที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอิทธิพลและได้มีการจับกุมดำเนินคดีอาญา 92 คน ดำเนินการทางวินัย 1 คน จำหน่ายคดีเนื่องจากพ้นวิสัยในการดำเนินการ -3 คน รวมความก้าวหน้า 95 คน คิดเป็นร้อยละ 92.23 **2) กรณีผู้มีแนวโน้มจะกระทำความผิด** เป็นบุคคลทั่วไป 60 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน ได้เลิกพฤติการณ์ 35 คน พ้นวิสัยในการดำเนินการ 1 คน รวมความก้าวหน้า-35 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56

อนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลการปราบปรามผู้มีอิทธิพลระดับกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด ได้มีมติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจตรวจคนครบาลส่ง

ข้อมูลบุคคลที่เป็น ผู้มีอิทธิพลตามบัญชีรายชื่อ เป้าหมายที่ได้ออกหมายจับตาม
ฐานความผิดแล้วยังไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เพื่อให้สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติประมวลผลและดำเนินการเชิงนโยบาย ให้มีการระดมกำลังกวาด
ล้างอย่างเฉียบขาดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมและส่งข้อมูล
บุคคลดังกล่าว จำนวน 52 จังหวัด 163 คน ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินการแล้ว และได้รับรายงานว่าได้มีการติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้
สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 21 คน โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน 1 คน
จังหวัดอื่น รวม 14 จังหวัด 20 คน คงเหลือ 48 จังหวัด 142 คน จังหวัดที่ได้มี
การจับกุมครบถ้วนแล้วได้แก่ จังหวัดสระแก้ว, มหาสารคาม , มุกดาหาร และ
พัทลุง(

2. ผลการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามบัญชีของกระทรวงกลาโหม

2.1 ผู้มีอิทธิพลตามบัญชีรายชื่อของกระทรวงกลาโหม ในขีดความสามารถของ)
มีจำนวน (จังหวัด258 คน มีผลความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำนวน 47 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.22 จำแนกเป็น**1) ผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้กระทำความผิด และ
อยู่ในขีดความสามารถของจังหวัด** จำนวน 46 คน เป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 37
คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 9 คน ได้มีการดำเนินการจับกุมดำเนินคดีอาญา
39 คน ดำเนินการทางวินัย คน จำหน่ายคดีเนื่องจากพ้นวิสัยในการดำเนินการ -2
คน รวมความก้าวหน้า 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.13 **2) ผู้มีแนวโน้มจะกระทำ
ความผิด** จำนวน 212 คน เป็นบุคคลทั่วไป 111 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 101
คน ได้เลิก พฤติการณ์ 6 คน พ้นวิสัยในการดำเนินการ คน รวมความก้าวหน้า -6
คน คิดเป็นร้อยละ 2.83

2.2 ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน 12 คน มีผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 คน จำแนก
เป็น **1) กรณีผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลทั่วไป** จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้มี
อิทธิพลและได้มีการจับกุมดำเนินคดีอาญา 4 คน ดำเนินการทางวินัย คน -
จำหน่ายคดีเนื่องจากพ้นวิสัยในการดำเนินการ1 คน รวมความก้าวหน้า 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 **2) กรณีผู้มีแนวโน้มจะกระทำความผิด** เป็นบุคคลทั่วไป
6 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน ได้เลิกพฤติการณ์ คน พ้น -
คน คิดเป็นร้อยละ - คน รวมความก้าวหน้า -วิสัยในการดำเนินการ00.00

11. เรื่อง ผลการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจ การค้าที่มีลักษณะเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผลการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่มีลักษณะเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2547 โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินการต่อไป ดังนี้

ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น กรรมการและมอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี เป้าหมายให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ และวางระบบการป้องกัน ความคุมและปราบปรามธุรกิจการค้า อันเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชน ในลักษณะของ การจัดระเบียบสังคมแนวใหม่ (New Social Order) เพื่อให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน และให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อพิจารณาในเรื่องของปัญหาความประพฤติและการใช้บริการ ของเด็กและเยาวชน (Demand Side) และพิจารณาปัญหาการให้บริการของสถานประกอบการที่เป็นการ มอมเมาเด็กและเยาวชน (Supply Side) โดยให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดังกล่าวเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

12. เรื่อง สรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์ความแห้งแล้งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2547 ดังนี้

1. สถานการณ์ความแห้งแล้ง

1.1 จังหวัดที่ประสบภัย จำนวน 51 จังหวัด 479 อำเภอ 40 กิ่งอำเภอ 3,218 ตำบล 27,921 หมู่บ้าน แยกได้ ดังนี้

ภาคเหนือ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์

หนองคาย มหาสารคาม สุรินทร์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบล
ราชธานี อำนาจเจริญ เลย และนครพนม

ภาคกลาง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และราชบุรี

ภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง
นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว

ภาคใต้ จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร

1.2. ราษฎรเดือดร้อน จำนวน 3,713,284 คน 1,267,039 ครัวเรือน

2. พื้นที่การเกษตรที่ประสบความแห้งแล้ง

2.1 พื้นที่เกษตรที่ประสบความเสียหายแล้ว ดังนี้

(1) นาข้าว จำนวน 8,573,229 ไร่

(2) พืชไร่ จำนวน 3,392,362 ไร่

(3) พืชสวน จำนวน 154,660 ไร่

รวมพื้นที่การเกษตร 12,120,251 ไร่

ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 4,044,494,263 บาท

2.2 พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย

(1) นาข้าว จำนวน 10,979,760 ไร่

(2) พืชไร่ จำนวน 1,970,668 ไร่

(3) พืชสวน จำนวน 703,155 ไร่

รวมพื้นที่การเกษตร 13,653,583 ไร่

ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 5,558,995,077 บาท

3. การให้ความช่วยเหลือของจังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

3.1 การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

- (1) ให้เครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรจากทุกหน่วยงานและของประชาชน รวม 38,771 เครื่อง
- (2) ใช้รถบรรทุกน้ำ 247 คัน จำนวน 10,269 เที่ยว ประมาณน้ำ 523,569,000 ลิตร
- (3) สร้างทำนบฝายเก็บ/กักน้ำ 1,185 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 19 แห่ง
- (4) พื้นที่การเกษตรที่ช่วยเหลือ 5,246,300 ไร่

3.2 การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค/

- (1) รถบรรทุกน้ำ จำนวน 267 คัน 5,037 เที่ยว
- (2) ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย จำนวน 78,795,600 ลิตร

3.3 งบประมาณดำเนินการใช้จ่ายไปแล้ว

- (1) เงินอุดหนุนราชการ งบ)50 ล้านบาทของจังหวัด (20,864,575 บาท
- (2) งบฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,981,625 บาท
- (3) งบประมาณอื่น ๆ 3,171,295 บาท

4. การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการตามโทรพิมพ์ในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 317 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้

- (1) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจระดับจังหวัด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจังหวัดพิจารณา/เห็นสมควร ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ทั้งนี้ให้รายงานผลการตั้ง คณะทำงานเฉพาะกิจระดับจังหวัดดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
- (2) ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับทราบนโยบายขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติและระบบการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านทาง VDO Conference ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขตในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เวลา 10.00 น.โดย รอง . เป็นประธาน (นายชาญชัย สุนทรมัญญ์) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- (3) ได้แจ้งให้จังหวัดที่ประสบภัยตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว พร้อมกับเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงคลังฯ ตลอดจนให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรฯ โดยงดปลูกข้าวนาปรังและพืชอื่นๆ ในพื้นที่ห้ามเพาะปลูก สำหรับในพื้นที่ให้ส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้มีรายได้ทดแทนเป็นต้น

13. เรื่อง การเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เขต 14

คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบปัญหาและเห็นชอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอและเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนลำดับความสำคัญโครงการ ที่ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของระดับจังหวัด เพื่อจัดลำดับความสำคัญและรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป รวมทั้งเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนและปราชญ์ชาวบ้านเป็นคณะที่ปรึกษา (Advisory Body) ในด้านการจัดทำแผนการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาของจังหวัด ตามระบบผู้ว่า CEO

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2547 ณ จังหวัดนครพนม คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ (1)การยกระดับฐานการผลิตหลักของภาค (2)การขยายฐานเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน (3)การสร้างศักยภาพและโอกาสให้คนจน (4)การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (5)การสร้างคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเห็นชอบโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ โครงการพัฒนาชายแดนและด่านชายแดน โครงการจัดหาน้ำเพื่อการผลิตการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2547 (ณ จังหวัดหนองคาย) คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการเพิ่มรายได้เกษตรกรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพและปัญหาของพื้นที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ภาคและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วมีความสอดคล้องกัน และเห็นควรเน้นการดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ มีแนวทางหลักประกอบด้วย

- 1) สนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ มีแหล่งศึกษาและสอนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

- 2) สร้างการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาด โดยรัฐ NGOs และเอกชน ร่วมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ จัดฝึกอบรมการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการ และส่งเสริม Contract Farming
- 3) สนับสนุนและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
- 4) ให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยภาครัฐพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ภาคเอกชนให้ความรู้ด้านการผลิตที่สอดคล้องกับตลาด เกษตรสร้างพื้นฐานความรู้การผลิตให้กับตนเองปราชญ์ชาวบ้าน เผยแพร่องค์ความรู้ที่มีให้เกษตรกรในชุมชน
- 5) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยีการตลาด พร้อมสิทธิประโยชน์และมาตรการจูงใจต่าง ๆ ให้แก่เอกชนและชุมชน ในการแปรรูปข้าว
- 6) พัฒนาระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ไร่นาของเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ (อยู่ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ)
- 7) ปรับระบบไร่นาให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร โดยดำเนินการตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อระบายน้ำและจัดหาน้ำให้เพียงพอเช่นเดียวกับทุ่งกุลาร่องไห้
- 8) พัฒนาโรงสีให้มีมาตรฐานและส่งเสริมโรงสีข้าวชุมชนให้มากขึ้น โดยใช้กลไกและงบประมาณหมู่บ้าน SML สนับสนุน

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีแนวทางหลักประกอบด้วย

- 1) เพิ่มน้ำต้นทุนและชะลอปริมาณการไหลของน้ำในลำน้ำหลัก โดยเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำในที่มียุทธศาสตร์และเสริมความสามารถในการกักเก็บของแหล่งน้ำเดิม โดยขุดลอกหรือเพิ่มสันเขื่อนและพัฒนาระบบคู คลองส่งเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรให้ทั่วถึง
- 2) ปรับปรุงทางน้ำที่ตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำไหล เพื่อให้ น้ำที่เอ่อท่วมขังในฤดูฝนระบายได้ดีและเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง
- 3) พัฒนาโครงการขายน้้ำท่วม ระหว่างลุ่มน้ำและพัฒนาโครงข่ายคลองเปิดและท่อเชื่อมระหว่างแหล่งเก็บน้ำทุกขนาด พร้อมสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณตอนปลายลุ่มน้ำมูล

- 4) พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นาและที่สาธารณะ สนับสนุนการขุดสระในไร่นา และที่สาธารณะและพัฒนาประปาบาดาลโดยให้เกษตรกรสมทบหรือใช้กลไก SML สนับสนุน
- 5) พัฒนาที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เป็นแก้มลิง เพื่อรับน้ำที่มีปริมาณมากในฤดูฝน
- 6) ขุดลอกลำน้ำมูลท้ายเมืองอุบลราชธานีถึงอำเภอพิบูลมังสาหารและทำแก้มลิง บริเวณลำมูลน้อยเพื่อเร่งระบาย หรือพัฒนาคลองผันน้ำใต้ตัวเมืองอุบลราชธานีไปที่ท้ายแก่งสะพือ

3. การเสริมการค้าชายแดน มีแนวทางหลักประกอบด้วย

- 1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านชายแดนช่องเม็กและด่านช่องสง่า
- 2) เร่งดำเนินการจัดระเบียบชุมชนและสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการ รายย่อย บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็กให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารร้านค้าและพัฒนาตลาดชุมชน
- 3) ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเจรจาการค้าและการท่องเที่ยว โดยสนับสนุน คณะกรรมการเจรจาการค้าและการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น (Trade /Tourism Forum) ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเข้มแข็ง

4. การดำเนินงานทั้งหมดต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดในจังหวัด (CEO) นี้เป็นการบริหารจัดการ/จัดสรรทรัพยากรในระดับพื้นที่ (Final Resource Allocation) ที่จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยโครงสร้างการบริหารงานที่มีคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ทำหน้าที่ในการจัดยุทธศาสตร์บูรณาการแผนงาน โครงการ กำกับ ให้คำแนะนำและติดตามประเมินผล ซึ่งในทางปฏิบัติภาคประชาชนขาดโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการ บางครั้งส่งผลให้การพัฒนาชนบทขาดข้อคิดเห็นหรือเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการ ธุรกิจรากหญ้าอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะผู้แทนภาคประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (Advisory Body) กับผู้ว่า CEO เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เพื่อให้การทำงานมีความรอบคอบไม่ส่งผลกระทบหรือกระทบน้อยที่สุดกับประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่

แผนงานโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 เสนอขอรับการสนับสนุนและ สศช. ได้กลั่นกรองในเบื้องต้นแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงินประมาณ 4,007.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

ด้านการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 213.7 ล้านบาท

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 3,000.7 ล้านบาท

ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 793.2 ล้านบาท

14. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรี Ayeyawady - Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) อย่างไม่เป็นทางการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรี Ayeyawady - Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) อย่างไม่เป็นทางการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

ตามที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ นั้น สำคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การประชุมระดับรัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมในประเทศสมาชิกภายใต้กรอบ ACMECS ทั้งนี้ ในส่วนของไทย ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการของไทยในโครงการต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สาขาความร่วมมือทั้ง 5 สาขา อาทิ การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ไทยได้ขยายการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร AISP สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการกับประเทศเพื่อนบ้าน มีความร่วมมือในการทำ Contract farming ในประเทศเพื่อนบ้าน ในการนี้ ประเทศสมาชิก ACMECS เห็นพ้องกับแนวคิดของไทยที่อาจให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลังหรืออ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่ไทยจะรับซื้อสำหรับการผลิตพลังงานชีวภาพในประเทศไทยซึ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องนี้

ในด้านการคมนาคมขนส่งได้มีความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในประเทศเพื่อนบ้าน และความร่วมมือเพื่อปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการไปมาหาสู่ระดับประชาชน เช่น การอนุญาตให้รถยนต์พวงมาลัยด้านต่างกันเข้าประเทศ

ทางด้านการท่องเที่ยวได้มีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของประเทศในกลุ่ม ACMECS ภายใต้แนวคิด Five Countries One Destination และการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการตรวจลงตราาร่วมกันระหว่างประเทศ ACMECS (ACMECS Single Visa) ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีการให้ความช่วยเหลือ เช่น การอบรมและทุนการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว การศุลกากร และการเกษตร เป็นต้น

ในการนี้ ได้ยืนยันการอนุมัติงบประมาณของไทยสำหรับโครงการเร่งด่วน 42

โครงการ จำนวน 100 ล้านบาท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไทยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะกำหนดวงเงินเพื่อสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 5 ปีข้างหน้าเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาทซึ่งในจำนวนดังกล่าวไทยได้ให้ความเห็นชอบกับโครงการความร่วมมือ ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทด้วยแล้ว

ที่ประชุมตกลงจัดตั้งกลไกประสานงานระหว่างกัน โดยให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานในสาขาความร่วมมือทั้ง 5 สาขา และมอบหมายประเทศสมาชิกแต่ละประเทศทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงาน (Coordinating Country) สำหรับแต่ละสาขา ดังนี้ สาขาการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนไทย สาขาพม่า สาขาการเชื่อมโยงเส้นทาง - ความร่วมมือด้านเกษตรและอุตสาหกรรม กัมพูชา สาขาการพัฒนา - ลาว สาขาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว - คมนาคม เวียดนาม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์สพบกันทุก 6 เดือน เพื่อติดตามการดำเนินการของคณะทำงาน ทั้ง 5 สาขาดังกล่าว โดยให้พบกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในโอกาสดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมเรียกร้องให้ภาคเอกชนมีบทบาทในกิจกรรมความร่วมมือในทุกสาขา และเห็นว่าสภาธุรกิจ ACMECS (ACMECS Business Council) จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันเรื่องนี้ต่อไป นอกจากนี้ ไทยได้รับที่จะจัดทำ ACMECS website เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ ทั้งในแง่การเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนและประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก โดยสมาชิก ACMECS รับจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน

2. การประชุมร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ภายหลังจากการประชุมรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าว รัฐมนตรี ACMECS ยังได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ได้แก่ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ รวมทั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียด้วย

3. ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น

3.1 การประชุมประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศ ได้ร่วมกันแสดงความเป็นเอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

3.2 การประชุมครั้งนี้มีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกัน อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับกลไกการ

ประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

3.3 การพบหารือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ช่วยให้ประเทศเหล่านี้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้นถึงหลักการและเป้าหมายของ ACMECS รวมทั้งเห็นถึงความแตกต่างของกรอบความร่วมมือ ACMECS จากกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ที่มีอยู่ และช่องทางการเข้ามามีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ได้ต่อไปในอนาคต

15. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตั้งค่านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ

16. เรื่อง รายงานการตั้งตนายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ครั้งที่ 11

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. "ตุ่นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน จังหวัด....." ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2547 จังหวัดต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านตุ่นายกฯ ทักษิณ ที่ตั้งบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 543 เรื่อง

จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแล้ว/109 เรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา/428 เรื่อง

ส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการ 6 เรื่อง

ประมวลภาพรวมการดำเนินการตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในส่วน ภูมิภาค)1 มิถุนายน -15 พฤศจิกายน 2547) รวมทั้งสิ้น 8,833 เรื่อง โดยจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ (ยอดสะสม) แก้ไขปัญหาแล้ว/4,566 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.69

2. "ศูนย์ฯ ทักษิณ หน้าบ้านพิษณุโลก กทม." จังหวัดต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทย รับจาก คตส.นรม. (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) ส่งให้จังหวัดพิจารณาจำนวน 1,631 เรื่อง มีผลการดำเนินการ ดังนี้

จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแล้ว/858 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.61

อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา/753 เรื่อง

เรื่องที่จังหวัดส่งให้ส่วนกลางพิจารณา 20 เรื่อง

3. ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำปรึกษาพร้อมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในงานมหกรรม "เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว" ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2547 จำนวนทั้งสิ้น 408 เรื่อง

4. การให้ความช่วยเหลือ/แก้ปัญหา เรื่องที่จังหวัดสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการได้ดำเนินการแก้ไขในบทบาทหน้าที่ไปแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ เช่น

4.1 จังหวัดอุดรธานี ราษฎรตำบลหนองเม็ก (กรณีขอให้ช่วยเหลือประนอมหนี้) อำเภอหนองหาน ร้องขอให้ประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้แจ้งชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระมาแล้ว 6 ปี รวมเป็นเงิน 250,000 บาท ซึ่งผู้ร้องได้นำโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันค้ำประกันไว้ แต่ผู้ร้องไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นัดหมายคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ได้ข้อสรุปให้ผู้ร้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ จำนวน 165,000 บาท ซึ่งผู้ร้องได้รับโฉนดที่ดินคืนเรียบร้อยแล้ว

4.2 จังหวัดสตูล ราษฎรหมู่ (กรณีปัญหาหนี้นอกระบบ)9 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ ร้องขอให้ช่วย แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ โดยผู้ร้องมีหนี้ค้างชำระอยู่จำนวน 194,635 บาท และนำโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันค้ำประกัน เงินกู้กับเจ้าหนี้ราษฎรอำเภอละงู ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้อำเภอละงู ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยเรียกคู่กรณี ทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนอมหนี้ สามารถตกลงกันได้ โดยเจ้าหนี้ยินดีลดเงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ชำระเงินคืนเพียง 100,000 บาท ซึ่งทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.3 จังหวัดยะลา เจ้าของร้านชาวเมืองใหม่ (กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด) เครื่องครัว ราษฎรอำเภอเมืองยะลา ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกรณีผู้ร้องได้รับ

ผลกระทบจากเหตุระเบิดที่หน่วยบริการประชาชนตลาด เมืองใหม่ ทำให้บ้านและทรัพย์สินของผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท ซึ่งผู้ร้องได้รับเงินดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว

4.4 จังหวัดตาก ราษฎรหมู่ (กรณีโรงงานไอศกรีมก๋อมลภาวะ)1 ตำบลเชียงทอง กิ่งอำเภอวังเจ้า ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนกรณีโรงงานผลิตไอศกรีม ประกอบกิจการส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้สาธารณสุขจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงงานไอศกรีมดังกล่าว ไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงได้สั่งให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้จัดทำและควบคุมแหล่งกำเนิดเสียงโดยทำแผงกัน Boiling และรวมทั้งได้แจ้งดำเนินคดีในข้อหาผลิตไอศกรีมจำหน่ายโดยไม่ได้ขออนุญาตใช้ฉลากอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รวมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการงดผลิตไอศกรีมเพื่อจำหน่าย จนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องต่อไป

4.5 จังหวัดภูเก็ต ผู้ร้องเป็นชาวแคนาดา (กรณีใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์) และภรรยา คนไทย ร้องขอความเป็นธรรมกรณีขออนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพัก ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร และเจ้าหน้าที่ ได้เรียกรับเงินในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากผู้ร้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ชุดเฉพาะกิจฯ ตรวจสอบและประสานงานกับผู้ร้อง ทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ไปรับเงินจากผู้ร้อง ชุดเฉพาะกิจฯ จึง วางแผนจับกุมบุคคลที่อ้างถึง และสามารถจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งเป็นลูกจ้างช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ได้พร้อม ของกลางเงินสดจำนวน 40,000 บาท และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ตลอดข้อกล่าวหา และได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

4.6 จังหวัดยโสธร)กรณีผู้พิการขอความช่วยเหลือ ราษฎรหมู่ (2 ตำบลชุมชนเงิน อำเภอเมืองร้องขอ ความช่วยเหลือกรณีผู้ร้องป่วยเป็นโรคโปลิโอเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้า ครอบครัวมีฐานะยากจน มารดาเสียชีวิต และบิดา มีภรรยาใหม่ ปัจจุบันผู้ร้องอาศัยอยู่บ้านเช่า จึงขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย และไม่เท่าทดแทนของเดิมที่ชำรุด ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยออกไปเยี่ยมครอบครัวผู้ร้องพบว่า บิดาผู้ร้องมีอาชีพขายกล้วยในหมู่บ้าน ช่วงเวลา กลางคืนจะไปพักที่บ้านภรรยาคนใหม่ ปัจจุบัน ผู้ร้องรับจ้างห่อขนมซึ่งมีรายได้เฉลี่ยวันละ 50-60 บาท แต่ไม่ได้ทำเป็นประจำ เนื่องจากมีอาการปวดหลังเมื่อนั่งเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำผู้ร้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการฝึกอาชีพคนพิการ และได้มอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่ผู้ร้อง จำนวน 2,000 บาท

รวมทั้งให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการดูแลคนพิการแก่บิดาของผู้ร้อง

17. เรื่อง ความตกลงทางการเงินสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป ภายใต้กรอบ Small Projects Facility

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องความตกลงทางการเงินสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป ภายใต้กรอบ Small Projects Facility ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบเอกสารความตกลงทางการเงินระหว่างประชาคมยุโรปกับรัฐบาลไทย

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในเอกสารความตกลงทางการเงินระหว่างประชาคมยุโรปกับรัฐบาลไทยในนามของรัฐบาลไทย

สำหรับงบประมาณที่ผู้รับการสนับสนุนจะต้องสมทบให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณและให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปดำเนินการด้วยว่า

- 1) กระทรวงการต่างประเทศ ควรเป็นเจ้าภาพ ในการคัดเลือกกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระดับสองฝ่ายภายใต้แผนงาน National Indicative Programme โดยอาจดำเนินการในรูปคณะทำงานที่มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพิจารณากลับกรองกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบไม่ซ้ำซ้อนกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและวัตถุประสงค์ของความตกลงฯ
- 2) กระทรวงการต่างประเทศ ควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ทุกฝ่ายที่อาจขอรับการสนับสนุนจาก โครงการดังกล่าวได้ทราบ เพื่อจะได้เตรียมการในส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในการสมทบค่าใช้จ่ายต่อไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า

คณะกรรมการยุโรปได้จัดทำเอกสารความตกลงทางการเงินสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประชาคมยุโรปภายใต้กรอบ Small Projects Facility ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนและรายละเอียดของการเสนอโครงการความร่วมมือระดับสองฝ่ายภายใต้แผนงาน National Indicative Programme ซึ่งฝ่ายคณะกรรมการ ยุโรปได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมาเพื่อฝ่ายไทยพิจารณาลงนาม

ความร่วมมือภายใต้กรอบ Small Projects Facility มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ มีงบประมาณของโครงการทั้งหมด 6,320,000 ยูโร ซึ่งคณะกรรมการการยุโรปจะให้ความสนับสนุนสูงสุด จำนวน 5,000,000 ยูโร และผู้ที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลือในแต่ละ กิจกรรม ซึ่งจะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000 ยูโร ทั้งนี้ ภายใต้วงเงิน 5,000,000 ยูโร ในส่วนของคณะกรรมการยุโรปนั้น จะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริหารโครงการรวมทั้งสิ้น 1,040,000 ยูโร ส่งผลให้มูลค่าเงินเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการในส่วนของคณะกรรมการยุโรปจะให้ความสนับสนุนทางการเงินในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณทั้งหมดของแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ ภายในวงเงิน 30,000-200,000 ยูโรต่อ กิจกรรมด้วย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจึงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสมทบค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมในอัตราส่วนอย่างต่ำร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมดของกิจกรรมนั้น ๆ

Small Project Facility จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมใน 3 ลักษณะ ดังนี้

- (1) โครงการขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยและมีช่วงเวลาจำกัด เป็นโครงการที่มีความสำคัญในแง่ ยุทธศาสตร์และอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป
- (2) การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกิจ
- (3) ความชำนาญทางเทคนิคเฉพาะกิจระยะสั้น

ทั้งนี้ ผู้ขอรับความสนับสนุนควรเป็นหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรหน่วยงานท้องถิ่น สมาคมธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ อาทิ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ระยะเวลาในการดำเนินการตามความตกลง ฯ จะเริ่มเมื่อความตกลง ฯ มีผลใช้บังคับ และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยระยะการดำเนินโครงการในเชิงปฏิบัติ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ความตกลง ฯ มีผลบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และการบริหารโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ สัญญาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามความตกลง ฯ จะต้องลงนามอย่างช้าที่สุดภายในวัน-ที่ 25 พฤศจิกายน 2549

18. เรื่อง สรุปผลการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของรัฐบาล "เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้า สู่รากแก้ว"

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของรัฐบาล "เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้า สู่รากแก้ว" ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

คณะทำงานได้ดำเนินการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของรัฐบาล "เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้า สู่รากแก้ว" เมื่อวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีประชาชน ร่วมงานทั้งสิ้น 867,981 คน

ผลการสำรวจความเห็นประชาชนต่อการจัดงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องาน ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2547 โดยทำการสำรวจประชาชน 2 กลุ่ม คือ ประชาชนที่เข้าชมงานจำนวน 1,500 คน และประชาชนทั่วประเทศ 5,800 คน ในกลุ่มเรื่องดังนี้

1. นโยบายรัฐบาล ที่ประชาชนชื่นชอบ ประกอบด้วย การปราบปรามยาเสพติด 30 บาท รักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง OTOP พักชำระหนี้เกษตรกร บ้านเอื้ออาทร การแก้ไขปัญหาคอขวดความยากจน

2. การบริหารงานของรัฐบาล

ความพึงพอใจในผลงานของรัฐบาลตามด้านต่าง ๆ 5 กลุ่ม (Cluster) ประชาชนร้อยละ 61.4 -94.1 มีความพึงพอใจในผลงานทั้ง 5 ด้าน

ความคิดเห็นต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 70 เห็นว่าดำเนินมาถูกทาง

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพการบริหาร/จัดการ การทุจริต การมีส่วนร่วม

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 47-51 มีความพอใจในระดับปานกลาง

เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในระยะ 4 ปีข้างหน้า ประชาชนต้องการให้ดำเนินการในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริม/ความยากจน/เพิ่มรายได้/ราคาพืชผลเกษตร/อาชีพ

3. การจัดงานนิทรรศการ

ส่วนของนิทรรศการที่ประชาชนชื่นชอบ ประชาชนที่มาชมงานชื่นชอบส่วนการจัด
จำหน่ายสินค้ามากที่สุด รองลงมาคือ การแสดงผลงานรัฐบาลส่วนต่าง ๆ และการ
ให้บริการประชาชน

ความรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลหลังชมงาน เมื่อเทียบกับ
ก่อนเข้าชม ประชาชนร้อยละ 66 มีความเข้าใจนโยบายรัฐบาลมากขึ้นกว่าเดิม

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลหลังชมงาน เมื่อเทียบกับ
ก่อนเข้าชม ประชาชนร้อยละ 62 มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาลมาก
ขึ้นกว่าเดิม

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ความประทับใจหลังเข้าชมงาน /
ประชาชนร้อยละ 24 เห็นว่าการจัดงานมีประโยชน์ในระดับมาก และร้อยละ 55
เห็นว่ามีประโยชน์ในระดับปานกลาง

ความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้าชมงานต่อการประชาสัมพันธ์และการบริการ
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60-90 มีความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกงาน

การเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยของประชาชนในการจัดงาน ประชาชนที่มาชมงานร้อยละ 83
และประชาชนทั่วไปร้อยละ 61 เห็นด้วยว่าควรมีการจัดงานนิทรรศการ

19. เรื่อง ขออนุมัติขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ
ที่ดินและอาคารสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงบอนน์ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยให้กองทัพอากาศเป็น
ผู้ดำเนินการในราคาขายขั้นต่ำ จำนวน 389,000 ยูโร และให้นำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ขายมาหักออกจากรายได้จากการขายก่อนส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และในกรณีที่
ไม่สามารถหาผู้ซื้อในราคาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการผู้
ครอบครองใช้ประโยชน์ในการดำเนินการขายที่ดินและอาคารดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการขาย การ
แลกเปลี่ยน การให้ การจำหน่าย จ่ายโอน หรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงการคลังรายงาน ว่า กระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะขายที่ดินและ
อาคารดังกล่าว เนื่องจากได้ย้ายสำนักงานไปประจำที่กรุงเบอร์ลินแล้ว โดยขอให้
กรมธนารักษ์ดำเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอคณะ รัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2543 และกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการประสานกับ กระทรวงกลาโหมเพื่อขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ และขอความร่วมมือกระทรวง การต่างประเทศเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาขาย อสังหาริมทรัพย์ของคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด จนได้ข้อมูลครบถ้วนเมื่อประมาณ เดือนมกราคม 2547

20. เรื่อง การเปิดเขตการค้าเสรีด้านการค้าสินค้านำเข้าระหว่างอาเซียน - จีน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน และร่างความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างอาเซียนและจีน พร้อมทั้งมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในความตกลงฯ ทั้งสองฉบับ โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ (Full Power) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนาม มีสาระสำคัญของร่างความตกลงดังกล่าวนี้ ดังนี้ ร่างความตกลงการค้าสินค้านำเข้าระหว่างอาเซียน - จีน ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มลดภาษีนำเข้าสินค้าทั่วไปในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 จนเหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2553) โดยจะมีสินค้าจำนวนไม่เกิน 150 รายการ ที่จะยืดเวลาการยกเลิกภาษีได้อีก 2 ปี (พ.ศ. 2555) ส่วนสินค้าอ่อนไหวจะมีได้ไม่เกิน 400 รายการ และไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการนำเข้า โดยจะเริ่มลดอัตราภาษีเหลือ ร้อยละ 20 ในปี 7 (พ.ศ. 2555) และเหลือ ร้อยละ 0-5 ในปี 13 (ปี 2561) สินค้าอ่อนไหวจะมีสินค้าอ่อนไหวสูงได้ไม่เกิน 100 รายการ ที่จะต้องลดอัตราภาษีเหลือ ร้อยละ 50 ในปี 10 (ปี 2558) ทั้งนี้ให้ทั้งสองฝ่ายสามารถป้องกันการทะลักเข้ามาของ สินค้าจากอีกฝ่ายหนึ่งโดยสามารถขึ้นอัตราภาษีไปอยู่ในระดับเดิมได้ หากเกิดความเสียหายกับการผลิตภายในอย่างรุนแรง (Bilateral safeguard) ร่างความตกลงว่าด้วย กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างอาเซียนและจีน เป็นแนวทางการดำเนินเมื่อเกิดข้อ พิพาทระหว่างอาเซียนและจีน อันเป็นผลมาจากการดำเนินการภายใต้กรอบความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีนความตกลงการค้าสินค้าภายใต้ กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน และความตก ลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างอาเซียนและจีน เป็นการเปิดเขตการค้าเสรี ด้านการค้าระหว่างอาเซียนและจีน ซึ่งมีผลต่อประเทศไทยในการสร้างโอกาสให้กับ สินค้าส่งออกของไทย

ทั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีนจะมีการลงนามในร่างความตกลงการค้าสินค้า ฯ และร่างความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท ฯ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

21. เรื่อง แต่งตั้ง

1. เรื่อง กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1. คุณพรทิพย์ จาละ เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นายศุภชัย พิเศษวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินต่อไป อีกวาระหนึ่ง 3. นายสมหมาย ภาษี เป็นกรรมการ

2. เรื่อง กรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ แต่งตั้ง กรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1. นายฉัตรชัย รัตโนภาส อธิบดีกรมป่าไม้ 2. นายพยุง นพสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. มล. อนุพร เกษมสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายพีระเดช มีนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายวิเชียร กิรตินิจกาลรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. นายไมตรี ดวงสวัสดิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8. นายวีระชัย ณ นคร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 9. นายธวัชชัย สันติสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 10. นายนิวัติ เรืองพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. เรื่อง กรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้แต่งตั้ง รศ.คุณหญิงสชาติดา ศรีเพ็ญ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านพันธุ์ไม้ นำของประเทศไทย เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

4. เรื่อง กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้ง นายธเนศพล ธนบุญวัฒน์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ แทน นายปรีชา ออประเสริฐ

5. เรื่อง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้ แต่งตั้ง นางกานดา วัชรากัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 9) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

6. เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ ที่ครบวาระ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นายทวี บุตรสุนทร 2.. นายปรีทรรศน์ พันธุ์รียงค์3. นางนงลักษณ์ ปานเกิดดี 4. นางสาวสุจินดา โชติพานิช และ 5. นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์

7. เรื่อง รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ แทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการสถิติแห่งชาติแทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ คือ 1. นายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ 2. นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)